

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด)

นายสาระ ลำชา



นายสาระ ลำชา เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ อายุ ๕๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จาก School of Business in Administration มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอก ปริญญากิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน การลงทุนและการประกันภัย จนสามารถทำให้ “เมืองไทยประกันชีวิต” เป็นบริษัทที่อยู่ในระดับต้น ๆ ของธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง Sovannaphum Life Assurance Public Company Limited และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง MB Ageas Life Insurance Company Limited นอกจากนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท ฟูเซีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด โดยมุ่งนำแนวคิดการทำงานแบบใหม่ เช่น Agility, Design Thinking มาประยุกต์ใช้ เพื่อเชื่อมต่อกับพันธมิตรในกลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพในการลงทุนและนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น InsurTech, Health Tech เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มาก

นอกเหนือจากการบริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และบริษัทในเครือ นายสาระ ลำชา เป็นบุคคลที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับทาง คปภ. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้ดำรงตำแหน่งทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ ในธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจการเงิน อาทิ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย รองประธานและกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการตรวจสอบคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปรึกษาสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกันสภาพการการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการให้กับบริษัทชั้นนำอีกหลายแห่งขึ้น

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

นายสาระ ลำซำ เป็นบุคคลหนึ่งที่หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ มุ่งหาวิธีการที่ทำให้คนทั่วไปตระหนักถึงผลประโยชน์ของการมีประกันชีวิตและมีความรู้เรื่องทางการเงินที่เพียงพอ โดยที่ผ่านมาได้เคยเข้าอบรมและสำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑ และหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ ๒ ของสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๑ ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ ๒ จาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ ๒ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ ๔ (DCP ๔) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๔ (วตท.๔) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาบ้านเมือง (มหานคร) รุ่นที่ ๑ จากสถาบันพัฒนาเมือง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ ๘ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๑๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ ๙๗ (สจว.๙๗) ของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร Global Business Leaders รุ่นที่ ๑ จาก LEAD Business Institute, a Partner of Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตร Harvard Business School Advanced Management ๑๘๖ ที่ Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งทางสังคม

ปัจจุบันเป็น ประธานกิตติมศักดิ์ YPO Gold สมาคมไทยแลนด์ แชนเตอร์ ยัง เพรสซิเดนทส์ ออร์แกนไนเซชัน อิงค์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (สวปส.) สำนักงาน คปภ. กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช กรรมการอำนวยการจัดหาทุน กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชาินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี กรรมการมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน นอกจากนี้ได้ดำรงตำแหน่งทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นที่ปรึกษานายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)

ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย

นายสาระ ลำซำ เป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนมาโดยตลอด ได้แก่

ด้านการศึกษา เป็นผู้ผลักดันและจัดตั้งโครงการ “เมืองไทยมอบทุนน้อย” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๓๔ เป็นการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้สนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันออก มูลนิธิ พล.ต.อ.เกา สารสิน เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องกว่า ๑๔ ปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการศึกษาที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนค่าเรียน ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และให้ที่พึ่งพิงเลี้ยงดู และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างห้องปฏิบัติการ “BILLION QUATER” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งประกอบด้วยห้อง Trade (Trading room Multiple Learning Space) และห้อง Finance Lab (Financial Product Board) สำหรับให้นักศึกษาได้ใช้ปฏิบัติการเสมือนจริงในหลากหลายมิติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา

ด้านการพัฒนาคุณภาพสังคม เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งโครงการ “ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นฟรี เพื่อผู้สูงอายุ” ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เป็นผู้สนับสนุนด้านการสาธารณสุข เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผล กระทบจากภัยพิบัติโดยมีการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การแพทย์ วัคซีน วัคซีน วัคซีน ไมโครอินซูลินส์ วัคซีนป้องกันกลุ่ม และ เงินบริจาค ผ่านการมอบให้ทางหน่วยงานต่าง ๆ หลากหลาย ช่องทาง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน

ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดตั้งโครงการ “เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย” โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ผ่านการสนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำทะเล สร้างโรงเพาะเลี้ยงสาหร่ายสำหรับใช้เป็นอาหาร เต่าทะเล และบริจาคอุปกรณ์รหัสติดประจำตัวเต่าทะเล (Microchip Number) ให้แก่โรงพยาบาลเต่า ทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มโครงการสนับสนุน “YOU เทิร์น” เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและเข้ากระบวนการแปรรูปการรีไซเคิลพลาสติก

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น สนับสนุนการดำเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถวายผ้าพระกฐินของบริษัทฯ หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สำนักพระราชวัง สำนักงาน คปภ. สถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สำนักงานประกันสังคม และ สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ

ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพผ่าน การออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Amazing Thailand Marathon Bangkok เมืองไทยไตรกีฬา Cha-am Bikini Beach Run Shimano Blue Race รวมถึงมีการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย

ประกอบสัมมาอาชีพประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น

นายสาระ ลำคำ เป็นบุคคลและผู้นำแบบอย่างในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ริเริ่มนำแนวคิดใหม่ประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันชีวิต เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะนายกสมาคมประกันชีวิตไทยในการร่วมกำหนดใช้กฎหมายหรือประกาศใหม่ในธุรกิจประกันชีวิต อาทิ มาตรฐานการประกันสุขภาพแบบใหม่ (New Health Standard) การบังคับใช้และแนวทาง PDPA ในธุรกิจประกันชีวิต กรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ ๒ (RBC ๒) และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๗ (TFRS ๑๗) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับทางสำนักงาน คปภ. ในการริเริ่มแนวทาง Digital Face to Face ซึ่งนวัตกรรมกระบวนการ การขายที่สร้างความสะดวกระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้เสนอขายมากขึ้น

ในขณะที่เดียวกันเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านพัฒนาคุณภาพสังคม ทั้งด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืน จนเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มอบให้กับบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้เปราะบาง รางวัลดังกล่าวเป็นการเชิดชูเกียรติแบบอย่างการทำความดีและสนับสนุนบุคคลที่สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประกอบคุณงามความดีต่อสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นควรมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป